

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi và dự toán chi phí quản lý năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên;

Thực hiện triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông năm 2021. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh) xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các cộng đồng thôn, bản.

Tăng tính minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại các cộng đồng thôn, bản.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo những kiến thức cơ bản về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng, đồng thời sát với thực tiễn hoạt động của địa phương.

- Lớp tuyên truyền phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát mục tiêu, bảo đảm thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

2. Hướng dẫn, giải đáp cách ghi chép sổ tay chi trả DVMTR, sổ tay tuân tra, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR.

3. Triển khai hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo Công văn số 239/QBVR-BĐH ngày 16/7/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, bản. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản.⁽¹⁾

III. THÀNH PHẦN

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên: 04 người/2 nhóm (mỗi nhóm 02 người).

2. UBND xã: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp: 02 người;

3. Đại diện chủ rừng là các cộng đồng thôn, bản được chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Tuần Giáo (*Mỗi cộng đồng cử 03 người đứng tên mở tài khoản tham gia; riêng đối với xã Quài Tở, Quài Nưa, Mường Mùn mỗi cộng đồng cử 02 người đứng tên mở tài khoản tham gia; mang theo sổ tay chi trả DVMTR và sổ tay tuân tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR*).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 05 ngày (Từ ngày 27/9/2021 - 01/10/2021);

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

(Lịch trình chi tiết theo biểu đính kèm)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên:

- Đối với chủ rừng tham gia buổi tuyên truyền có độ dài quãng đường di chuyển từ bản đến UBND xã, trên 10km được Quỹ tỉnh hỗ trợ tiền tự túc phương tiện theo quy định;

- Cán bộ tham gia buổi tuyên truyền, Quỹ tỉnh hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban điều hành Quỹ: Phòng Kiểm tra, giám sát-Tuyên truyền chủ trì tổ chức, chuẩn bị nội dung tuyên truyền và các tài liệu liên quan; Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật cử cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp tham gia thực hiện kế hoạch.

⁽¹⁾ Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

- UBND các xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp tham gia buổi tuyên truyền, bố trí hội trường và thông báo đến các chủ rừng là cộng đồng về kế hoạch tuyên truyền.

Các thành viên tham gia buổi tuyên truyền thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia, thực hiện kế hoạch này. /./

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản lý Quỹ (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT(b/c);
- UBND huyện Tuần Giáo;
- Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo;
- UBND các xã, thị trấn, huyện Tuần Giáo (P/h);
- Lưu: VT, KH-KT, KTGS-TT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Thu Hiền

LỊCH TRÌNH TUYÊN TRUYỀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Kế hoạch số: 288 /KH-QBVR ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy Ban Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)



Tên Nhóm	STT	Thời gian	Tên xã	Địa điểm	Ghi chú	
Nhóm 1	1	Thứ 2, ngày 27/9/2021	Sáng		Di chuyển từ Tp. Điện Biên Phủ đến huyện Tuần Giáo	
		Chiều 14h00'	Chiềng Đông	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Chiềng Đông	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).	
	2	Thứ 3, ngày 28/9/2021	Sáng: 08h00'	Xã Mường Khong	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Mường Khong	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều 14h00'	Nà Sáy Mường Thín	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Mường Thín	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản). Đối với xã Nà Sáy đại diện Lãnh đạo UBND xã 01 người, 01 cán bộ phụ trách nông, lâm nghiệp và đại diện chủ rừng là cộng đồng có mặt tại Trụ sở UBND xã Mường Thín để tham gia buổi tuyên truyền.
	3	Thứ 4, ngày 29/9/2021	Sáng: 08h00'	Tòa Tình	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Tòa Tình	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều: 14h00'	Quài Tở	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Quài Tở	Các chủ rừng là cộng đồng cử 02 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (02 người đứng tên mở tài khoản).
	4	Thứ 5, ngày 30/9/2021	Sáng: 08h00'	Thị Trấn Tuần Giáo Tênh Phong	Làm việc tại Trụ Sở UBND thị trấn Tuần Giáo	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản). Đối với xã Tênh Phong đại diện Lãnh đạo UBND xã 01 người, 01 cán bộ phụ trách nông, lâm nghiệp và đại diện chủ rừng là cộng đồng có mặt tại Trụ sở UBND thị trấn Tuần Giáo để tham gia buổi tuyên truyền.
			Chiều: 14h00'	Quài Cang	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Quài Cang	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
	5	Thứ 6, ngày 01/10/2021	Sáng	Chiềng Sinh	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Chiềng Sinh	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều		Di chuyển về Tp. Điện Biên Phủ	

Tên Nhóm	STT	Thời gian		Tên xã	Địa điểm	Ghi chú
Nhóm 2	1	Thứ 2, ngày 27/9/2021	Sáng		Di chuyển từ Tp. Điện Biên Phủ đến huyện Tuần Giáo	
			Chiều 14h00'	Quải Nưa	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Quải Nưa	Các chủ rừng là cộng đồng cử 02 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (02 người đứng tên mở tài khoản).
	2	Thứ 3, ngày 28/9/2021	Sáng: 08h00'	Pú Xi	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Pú Xi	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều: 14h00'	Mường Mùn	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Mường Mùn	Các chủ rừng là cộng đồng cử 02 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (02 người đứng tên mở tài khoản).
	3	Thứ 4, ngày 29/9/2021	Sáng: 08h30'	Nà Tông	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Nà Tông	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều: 14h00'	Mùn Chung	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Mùn Chung	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
	4	Thứ 5, ngày 30/9/2021	Sáng: 08h00'	Rạng Đông	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Rạng Đông	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản). Đối với xã Ta Ma đại diện Lãnh đạo UBND xã 01 người, 01 cán bộ phụ trách nông, lâm nghiệp và đại diện chủ rừng là cộng đồng có mặt tại Trụ sở UBND xã Rạng Đông để tham gia buổi tuyên truyền.
				Ta Ma		
			Chiều: 14h00'	Phình Sáng	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Phình Sáng	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
	5	Thứ 6, ngày 01/10/2021	Sáng: 08h00'	Pú Nhung	Làm việc tại Trụ Sở UBND xã Pú Nhung	Các chủ rừng là cộng đồng cử 03 đại diện có tên trong Quyết định thành lập ban quản lý rừng cộng đồng (03 người đứng tên mở tài khoản).
			Chiều		Di chuyển về Tp. Điện Biên Phủ	